



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, ผู้จัดการ, thaigov, tnnthailand, thailandplus, js100

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. นำคณะผู้บริหาร สร. เดินทางไป จ.ชัยภูมิ ให้กำลังใจ อสม. พร้อมขอบคุณที่ ทำหน้าที่เป็นทีมแพทย์ด่านแรกช่วยควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 จนสามารถควบคุมโรคได้ พร้อมเดินทางสนับสนุนและให้กำลังใจ อสม. อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนและการพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ล่าสุดอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษแก่ อสม.ทั่วประเทศแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในงานคอนเสิร์ต Boost Up @rayong รวมพลัง อีดี อีดี สู้ ที่ลานกิจกรรม สตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมกล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้และให้บริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยกรมสุขภาพจิตได้จัดทำแอปฯ Check up ตรวจวัดความเครียดทางจิต นอกจากนี้ ในวันที่ 24-25 ส.ค. ยังจัดประชุม ครม.สัญจรที่ ระยองด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 มีประชาชนร้องเรียนกรณีผู้สัมผัสอาหารไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามามากที่สุด จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัส ผู้จำหน่ายอาหารทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้า เบื้องต้น จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจร้านอาหารหน่วยงานภายในสร. ซึ่งต้องทำให้เป็นต้นแบบ และขณะนี้ผู้ค้าจะถูกขึ้นทะเบียนกับท้องถิ่น หากได้รับการร้องเรียนจะมีการลงไปตรวจสอบ ตักเตือน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศบค. เผย สถานการณ์วันที่ 22 ส.ค. ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,390 ราย หายป่วยแล้ว 3,220 ราย ยังรักษาในรพ. 112 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รองประธาน บ.ไทยลีก จำกัด กล่าวถึงกรณี ศบค. จัดทำร่างแนวทางจัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ให้สนามกีฬากลางแจ้งที่มีการตะโกนเชียร์มีผู้ชมได้ 25% ของความจุสนาม ว่า มีข้อเสนอ ผ่าน กกท. ไปยัง ศบค. ขอให้อนุญาตผู้ชมตามสัดส่วนสนาม เชื่อว่าแต่ละสโมสรจัดการเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing ได้

ประเด็นผลกระทบ

1.กรณีตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิดหญิงไทย 2 ราย ที่รพ.รามาริบัติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, sanook, thebangkokinsight

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวถึงกรณีหญิงไทย 2 ราย ที่ผ่านการกักกันตัวแต่ตรวจพบซากเชื้อ ว่า ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามญาติและคนใกล้ชิดมาตรวจเชื้อเพื่อให้เกิดความมั่นใจ พบว่าทุกคนเป็นปกติ จึงขอให้ประชาชนใน 2 จังหวัดที่พบซากเชื้อสบายใจ สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด 19 ได้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำคือ ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องผ่านการกักกันตัวอย่างน้อย 14 วัน และทำการตรวจเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดพบเชื่อน้อยมาก แต่ต้องตรวจเพาะเชื้ออีกครั้ง จะทราบผลใน 7 วัน และตรวจภูมิคุ้มกัน

2. พฤติกรรมป้องกันโรคของคนไทยลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผยผลสำรวจการรับรู้ ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เรื่องโรคโควิด 19 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,346 ราย พบว่า หลังผ่อนปรนมาตรการในเฟส 6 ประชาชนเริ่มหย่อนการป้องกันตนเอง การสวมหน้ากากเมื่อไม่มีอาการใช้ ไอ เจ็บคอ ลดลงจากร้อยละ 93.5 เหลือร้อยละ 64.8 ต่ำที่สุดที่เคยสำรวจมา เห็นได้ว่า พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคของประชาชนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ได้ตามค่าเตือนขององค์การอนามัยโลก จึงขอแนะนำให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จนเป็นนิสัย โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้าน และตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกแพลตฟอร์มไทยชนะ

3.การระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยกรณีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เตือนคนไทยในประเทศมาเลเซียระวังติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจากตรวจพบกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่ 9 ราย อาศัยอยู่ในเขต Tawar เมือง Kuala Ketil รัฐเกดะห์ ห่างจากชายแดน Pengkalan Hulu-เบตง ประมาณ 40 กม. ว่า ขณะนี้ สสจ.ยะลา มีการเฝ้าระวัง หากพบคนจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาโดยไม่ผ่านช่องทางปกติ ให้แจ้งไปยัง อสม. เพื่อที่จะได้ซักประวัติว่ามีความเสี่ยงหรือไม่

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, newtv, thebangkoninsight, thestandard)

- องค์การอนามัยโลก คาดโลกจะหยุดการระบาดของโควิด 19 ได้ภายใน 2 ปี
- อินเดีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง กว่า 69,039 ราย เป็นยอดติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดในโลกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ ผู้ติดเชื้อสะสม 2,975,701 ราย เป็นอันดับ 3 ของโลก ผู้เสียชีวิตเกิน 50,000 ราย
- เมียนมา ประกาศล็อกดาวน์เมืองชิตเว เมืองเอกของรัฐยะไข่ หลังพบการระบาดซ้ำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย ผู้ป่วยสะสม 409 ราย
- เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศเกิน 1,000 ราย มากกว่าครึ่งหนึ่งเชื่อมโยงกับการระบาดครั้งใหม่ในเมืองดานัง ล่าสุดทางการสั่งปิดทะเลสาบโห่งเตย ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
- บราซิล ประธานาธิบดีประกาศว่า บราซิลกำลังกลับสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมสร้างงาน 131,010 ตำแหน่ง ในประเทศ มุ่งเน้นภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและการก่อสร้างภาคพลเรือน
- จีน บ.โซน่า เนชั่นแนล ไซโอเทค กรุ๊ป (CNBG) ประกาศว่า วัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดเชื้อตายของจีนเริ่มต้นทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในเปรูแล้ว การทดลองเป็นไปอย่างราบรื่น และวัคซีนได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกาและบาห์เรน
- เกาหลีใต้ ออกคำสั่งเข้มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้วันอาทิตย์นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อถึง 332 ราย ในวันเดียว
- ฟิลิปปินส์ ยืนยันผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า 4,000 ราย เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่มาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยคู่กับเฟซเชิลด์ขยายไปถึงศูนย์การค้าแล้ว
- เยอรมนี ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า 2,000 รายใน 24 ชั่วโมง
- แอฟริกาใต้ ผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 6 แสนราย ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเกือบ 3.4 พันราย
- เม็กซิโก แถลงว่า การที่มีประชากรในประเทศป่วยเป็นโรคอ้วนและเบาหวานจำนวนมาก ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิดสูงขึ้น
- โคลอมเบีย พบผู้ติดเชื้อกว่า 80 ราย ที่บ้านพักคนชรา เมืองมานิซาเลส แบ่งเป็น ผู้ป่วยสูงวัย 74 ราย และเจ้าหน้าที่ 12 ราย
- อาเซียน ศูนย์กลางการระบาดยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,933 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 26 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 187,249 ราย มากที่สุดในอาเซียน ผู้เสียชีวิตสะสม 2,966 ราย ส่วนอินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,090 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 94 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 151,498 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 6,594 ราย
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 22,859,239 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในวันเดียวถึง 278,153 ราย รักษาหาย 15,513,997 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6,007 ราย รวมเสียชีวิต 797,009 ราย 3 ประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดคือ สหรัฐฯ บราซิล และอินเดีย

เปิดศูนย์ไตเทียม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thailandplus, thaigov, innnews, newtv,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีเครื่องฟอกไต 24 เตียง บริการวันละ 3 รอบ ทำงานบูรณาการกับรพ.ชัยภูมิ ในการส่งผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยโรคไต ช่วยลดความแออัดในรพ. โดยมีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และมีทีม อสม. จิตอาสาในชุมชน ที่ผ่านการอบรมเรื่องดูแลผู้ป่วยไตวายคอยดูแลช่วยเหลือ

รับฟังข้อเสนอพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความเห็นระดับประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “เว็บไซต์-ไลฟ์สด” เพิ่มช่องทางให้ทุกภาคส่วนร่วมให้ข้อเสนอพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ขยายสิทธิยานอกบัญชี-พัฒนาระบบส่งต่อ-เพิ่มบริการฉุกเฉิน ซึ่งมีการถ่ายทอดสดและรับฟังความเห็นผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ พร้อมกล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยดูแลประชาชนผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคน ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมาตลอดเวลากว่า 18 ปี จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นต้นแบบของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งนอกจากรัฐบาลสนับสนุนนโยบายอย่างจริงจังแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งคือการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน

โรคไข้ดิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaipplus, changmainews, thainew)

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงที่มีฝนตกหนัก หลายพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขัง น้ำผิวดินมักปนเปื้อนเชื้อโรค โลหะหนักและสารเคมี

ประเด็นข่าว

อาจทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ ประชาชนกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเมลิออยโดสิส หรือโรคไข้ดิน ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในดินโคลน พืชที่ไม่สะอาด ผู้ป่วยจะมีอาการติดเชื้อที่ผิวหนังโดยไม่มีรอยแผลหรือรอยถลอก ติดเชื้อในปอดโดยการสำลักน้ำ หรือหายใจเอาฝุ่นดินหรือลมฝนเข้าสู่ปอด และจากการสัมผัสเชื้อในดินหรือน้ำ รวมทั้งการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน และผ่านการหายใจ แนะนำให้สวมถุงมือยาง รองเท้าบูต เมื่อเสร็จจากการทำงานควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

โรคมะเร็งปอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ คนไทยป่วยมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นวันละ 42 คน แนะนำผู้มีปัจจัยเสี่ยง “สูบหรือรับควันบุหรี่-พันธุกรรม-สัมผัสสารก่อมะเร็ง” เข้ารับตรวจคัดกรอง หากรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ จะช่วยลดความเสี่ยง-ลดการเสียชีวิตได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด คือ การสูบหรือรับควันบุหรี่ พันธุกรรม และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง อาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน ริงส์ คิวรูบ คิววันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5

ข่าวปลอมให้ทารกดื่มน้ำแช่ทองคำทำให้ผิวพรรณดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ตามที่มีข้อความแนะนำให้ทารกแรกเกิดถึง 3 เดือน ดื่มน้ำแช่ทองคำ เพื่อให้ผิวพรรณดี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เป็นความเชื่อที่ผิดและไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือโลหะหนักที่เกิดจากการกีดกร่อนเข้าสู่ร่างกายได้ สิ่งเด็กทารกควรได้รับและดีที่สุดคือนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

